



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนในฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รองรับภารกิจขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนทุกคน จะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกเทศกาลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลัง การปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

๑. พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
๒. พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนงดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
๓. พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย
๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ
๕. พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมใจ อินทนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน